

# Bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân.

Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố xây dựng, triển khai các kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, đối tượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội. Cương quyết ngăn chặn, xử lý, trấn áp các thế lực thù địch, phản động, phân tử cơ hội chính trị lợi dụng dịp nghỉ lễ có các thủ đoạn kích động, tụ tập gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, tuyên truyền nâng cao ý thức của các cơ quan, doanh nghiệp, người



Các đơn vị công an triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, kinh doanh ngành nghề có điều kiện, các nội dung bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ trong dịp nghỉ lễ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, không để bị động, đột xuất, bất ngờ, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện kinh tế, chính trị, văn

hóa, xã hội diễn ra tại địa phương.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, dự báo số người tập trung tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn gia tăng đột biến, Công an phường Đê Thâm (thành phố Thái Bình) đang tích cực triển khai đồng bộ các phương án để hoàn thành nhiệm vụ. Trung tá Vũ Thanh Sơn, Trưởng Công an phường Đê Thâm cho biết: Đơn vị tổ chức trực ban, trực chiến, trực chỉ huy nghiêm túc, bảo đảm việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm 24/24 giờ. Phối hợp với lực lượng quân sự phường, các đoàn thể, bảo vệ dân phố tiến hành tuần tra cơ động, kiểm soát khép kín tại 11 tổ dân phố trên địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm, kịp thời xử lý đối với các nguy cơ nảy sinh tại tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Cùng với đó, Công an phường bám nắm cơ sở, thường xuyên rà soát, lập danh sách tiến hành kiểm danh, kiểm diện quản lý đối tượng hình sự, ma túy có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn phường để quản lý. Tập trung kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực chung cư, hộ cho thuê phòng trọ để phát hiện các đối tượng phạm tội ẩn nấp,

vi phạm các quy định về lưu trú. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội cho cơ quan công an. Cán bộ, chiến sĩ về cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức đấu tranh tố giác tội phạm, phòng, chống cháy, nổ. Trên địa bàn phường duy trì hiệu quả 30 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 30 điểm chữa cháy công cộng... bảo đảm an toàn cho các khu dân cư.

Cùng với thành phố Thái Bình, công an các huyện cũng chủ động xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Trung tá Quách Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Công an huyện tập trung chỉ đạo các đơn vị, công an xã, thị trấn làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, biện pháp giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến ANTT. Phối hợp làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, quần

lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy, chữa cháy, vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là các thế lực thù địch, các loại tội phạm để người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa tích cực.

Cùng với sự chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh tố giác tội phạm... bảo vệ cuộc sống bình yên, đón một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn.

TRINH CƯỜNG



Lực lượng cảnh sát 113 tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Bình.

# Xây dựng các mô hình khuyến nông theo chuỗi giá trị

Khuyến nông là một mắt xích quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động khuyến nông thời gian qua đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, các mô hình theo chuỗi giá trị làm lợi rõ nét, tạo hiệu ứng tốt trong nông dân, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất.



Mô hình "Chăn nuôi vịt biển 15 - Đại Xuyên thương phẩm an toàn theo chuỗi" triển khai tại hộ ông Ngô Văn Luân, xã Thái Phúc (Thái Thụy).

Xác định việc xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông sản xuất khép kín theo chuỗi giá trị là hướng đi chủ chốt, góp phần xây dựng các sản phẩm OCOP, hoàn thành tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã xây dựng thành công các mô hình điểm, đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho hộ, nhóm hộ sản xuất. Các mô hình không chỉ dừng lại là mô hình khuyến giao tiếp bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà đã được định hướng chuyển dịch theo hướng gắn với việc tư vấn tổ chức lại sản xuất, liên kết thành lập tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã ngành hàng nhằm tiêu thụ sản phẩm ổn định và phát triển sản xuất bền vững; vì vậy, hiệu quả từ các mô hình khuyến nông đã được khẳng định rõ nét hơn.

giống vịt biển 15 - Đại Xuyên đã lựa chọn và đưa giống vịt biển phát triển thành thương hiệu của quê lúa Thái Bình. Đây là giống có nhiều ưu thế như khả năng thích nghi tốt hơn, thích ứng với biến đổi khí hậu (vùng đất xâm nhập mặn gia tăng); năng suất thịt, trứng cao hơn, chất lượng thịt thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Đến nay, HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên (Tiền Hải) đã xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm thịt và trứng vịt biển được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, đã mở ra hướng chăn nuôi giống vịt mới phù hợp vùng nước mặn, lý. Ông Đào Minh Thuận, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cho biết: Tiếp nối thành công mô hình "Chăn nuôi vịt biển 15 - Đại Xuyên thương phẩm an toàn theo chuỗi" tại 2 xã của huyện Thái Thụy với mục tiêu hướng dẫn các hộ thực hiện chăn nuôi an toàn, khoanh vùng kiểm soát, hạn chế mầm bệnh lây lan và ô nhiễm môi trường; tạo ra sản phẩm vịt thịt chất lượng cao,

an toàn về sinh thực phẩm, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Các hộ tham gia mô hình thực hiện đồng loạt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn vịt, toàn bộ chất thải chăn nuôi được thu gom xử lý, khu vực chăn nuôi được vệ sinh sạch sẽ, định kỳ tiêu độc, khử trùng nên đã đem lại hiệu quả tích cực về môi trường, hạn chế ô nhiễm và lây lan dịch bệnh. Toàn bộ đàn vịt mô hình đã được HTX Chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên thu mua theo hợp đồng ký kết. Mô hình cho thu lãi gần 40 triệu đồng, từng bước chuyển đổi từ quy mô chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Bám sát định hướng phát triển sản xuất lúa chất lượng cao (phần đầu chiếm 60% cơ cấu giống lúa hàng năm), vụ mùa năm 2022, Trung tâm Khuyến Thái Bình nông đã xây dựng mô hình "Sản xuất lúa chất lượng cao có liên kết, tiêu thụ sản phẩm" tại xã Minh Tân (Kiến Xương). Ông Bùi Công An, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Minh Tân cho biết: Đây là vụ lúa đầu tiên bà con

trong thôn Nguyệt Giám được tiếp cận với mạ khay, máy cấy mới nên trong quá trình thực hiện giai đoạn đầu có khá nhiều khó khăn vì bà con còn tâm lý e ngại khi thấy mật độ cấy thưa. Công tác chăm sóc, bón phân, bảo vệ thực vật trong mô hình được thực hiện đồng loạt, mang lại hiệu quả cao. Sản phẩm sau khi thu hoạch được HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh thu mua toàn bộ. Hạch toán, mỗi hộ gia đình tham gia mô hình sử dụng giống chất lượng cao Đài thơm 8, bón phân đúng theo quy trình kỹ thuật sau khi trừ các chi phí lợi nhuận thu được 4,5 triệu đồng/ha, tăng 9,7% so với giống lúa chất lượng cao sản xuất đại trà. Đặc biệt, mô hình bước đầu giúp bà con thay đổi thói quen tưới gieo thẳng sang cấy máy, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa có liên kết tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân tăng thu nhập, yên tâm sản xuất và tiếp tục mở rộng các năm tiếp theo.

Ông Trần Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cho biết: Thời gian qua, bám sát định hướng của ngành nhằm phát triển nông nghiệp sinh thái, hiệu quả và bền vững theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; chuyển mạnh từ duy trì sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, hoạt động khuyến nông giai đoạn này đã chú trọng hỗ trợ các đối tượng nông dân sản xuất hàng hóa, áp dụng kỹ thuật thâm canh hợp lý và ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ 4.0, chuyển đổi số vào sản xuất. Các chương trình khuyến nông về áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), phát triển mạnh trồng cây dược liệu; cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm được triển khai rộng rãi và đạt kết quả khá tốt. Nông nghiệp đang trở thành ngành kinh doanh hiện đại, thay vì chỉ dựa trên kinh nghiệm. Vì vậy, thời gian tới, Trung tâm đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tri thức hóa nông dân gắn với quá trình tổ chức lại sản xuất, phát triển các tổ chức nông dân; phân loại các hộ nông dân để có các giải pháp hỗ trợ đào tạo, tư vấn, cung cấp các dịch vụ thông tin, phát triển nông nghiệp khác nhau; xây dựng một số mô hình "sáng tạo đổi mới" trong nông nghiệp phù hợp với các nhóm hộ nông dân; nâng cao năng lực của các tổ chức dịch vụ công nhà nước và đa dạng hình thức cung cấp thông tin cho nông dân.

LƯU NGÂN

# Hướng tới sản xuất lúa hữu cơ ở NAM CƯỜNG

Nhận thấy nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn là hướng đi bền vững trong sản xuất, với sự giúp đỡ của Hiệp hội Gia cầm và Trang trại nông nghiệp Thái Bình, Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), HTX SXKD DVNN xã Nam Cường đã mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất lúa hữu cơ, bước đầu mang lại những kết quả tích cực.

Là địa phương có diện tích gieo cấy lúa ít (71,3ha) song người dân xã Nam Cường đang dần có tư tưởng bỏ ruộng do giá vật tư nông nghiệp tăng cao, hiệu quả sản xuất thấp cùng với vùng đất sản xuất lúa bị chua, mặn, khó canh tác. Nhận thấy việc sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn là hướng đi bền vững, có thể tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp và lượng phân chuồng lớn có sẵn tại địa phương, HTX SXKD DVNN xã Nam Cường đứng ra thuê, mượn lại ruộng của thành viên với diện tích 2ha xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ. Ông Vũ Văn Tường, Phó Giám đốc HTX cho biết: Với mong muốn xây dựng sản phẩm gạo đặc thù của địa phương, nâng cao giá trị sản xuất lúa, HTX đã phối hợp với một số đơn vị triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ.

Theo đó, chúng tôi sử dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý ruộng rơm rạ, sâu bệnh, ủ phân thay thế cho phân bón hóa học. Bên cạnh đó, chúng tôi tận dụng các vạt sản có tại địa phương ủ cùng chế phẩm vi sinh, đường, thuốc sinh thái, cải tạo đất và nâng cao năng suất, sản lượng,

axit amin giúp cây dễ hấp thụ, thay thế đạm ure. Ngoài ra, khâu diệt chuột, ốc bươu vàng, trừ cỏ được làm hoàn toàn thủ công. Qua 3 vụ sản xuất, chúng tôi nhận thấy, áp dụng phương pháp hữu cơ, chất trồng lúa không còn chai cứng mà mềm mịn, tơi xốp. Đặc biệt, trên ruộng xuất hiện nhiều tôm, cá, cua, giun, dế. Hơn nữa, gạo sản xuất theo hướng hữu cơ được khách hàng đánh giá thơm ngon, vị đậm hơn nhiều so với cùng giống lúa gieo cấy đại trà. Tuy tốn công làm cỏ (15 công/ha/lần x 2 lần/vụ), công bắt ốc bươu vàng trước khi cấy (10 công/ha), lúa trong những vụ đầu cải tạo đất năng suất không cao như sản xuất đại trà nhưng với những biện pháp sản xuất tập trung và chuyên nghiệp cho sản phẩm sạch, an toàn nên hiệu quả kinh tế vẫn bảo đảm cho HTX phát triển và nhân rộng mô hình.

Là vụ đầu tiên áp dụng kỹ thuật canh tác lúa theo hướng hữu cơ do HTX chuyển giao, ông Vũ Văn Toàn, thôn Hoàng Môn mạnh dạn kết hợp nuôi tôm để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Để bảo đảm cho lúa - tôm phát triển hài hòa, xung quanh ruộng lúa, ông Toàn cấy cách bờ từ 3 - 5m. Phấn ruộng quanh bờ không cấy được ông Toàn đào sâu từ 0,7 - 1m để tạo không gian cho tôm khi rút nước trên ruộng lúa. Ông Toàn chia sẻ: Trong xu thế hiện nay, mô hình này không chỉ tạo ra sản phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng mà về lâu dài còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải tạo đất và nâng cao năng suất, sản lượng,

chất lượng, giá trị sản phẩm và giảm chi phí đầu tư trong sản xuất. Ở vụ đầu tiên thử nghiệm, tôi cấy 1,3 mẫu ruộng kết hợp nuôi thả tôm, áp dụng nghiêm ngặt quá trình sản xuất lúa hữu cơ như: không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, chất cấm trong sản xuất. Tôm được nuôi ương khoảng 1 tháng trước khi thả ruộng lúa, do vậy đến nay sau 2 tháng nuôi thả, tôm phát triển đều, khỏe mạnh, đạt trọng lượng từ 130 - 150 con/kg. Dự kiến tôm cho thu hoạch sau 2 tháng nữa.

Tin hiệu vui cho HTX SXKD DVNN xã Nam Cường khi vùng sản xuất của HTX vừa được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Ông Vũ Văn Tường, Phó Giám đốc HTX cho biết thêm: Chứng nhận VietGAP là "giấy thông hành" để HTX tiến tới xây dựng mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý cũng như xây dựng thương hiệu gạo. Đây cũng chính là sự khích lệ, động viên để HTX tiếp tục con đường sản xuất lúa hữu cơ bởi để được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đòi hỏi thời gian và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, kỹ thuật nhất định. Từ những thành công bước đầu của mô hình, năm 2024, HTX dự kiến sẽ chuyển giao kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất lúa an toàn lên 20ha tập trung tại thôn Hoàng Môn. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các cấp, ngành trong trang bị máy móc phục vụ bảo quản, sơ chế, cũng có năng lực để HTX có thể đứng ra liên kết, bao tiêu sản phẩm cho thành viên, tạo dựng thành công thương hiệu gạo Nam Cường.

NGÂN HUYNH



Ông Vũ Văn Toàn (người bên trái), xã Nam Cường (Tiền Hải) cấy thử nghiệm 1,3 mẫu lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi tôm.